



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กนฺหุบ

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุศ 20 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 17 ฉบับที่: 3995

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 38.72 Ad Value: 21,296

PRValue (x3): 63,888

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: TRUBB เล็งผลงานพลิกบวก
รับดีมานด์-ราคาน้ำยางหนุน

ทันหุ้น-สู้โควิด - TRUBB ส่งชึก
ครั้งแรกปี 2563 ผลงานพลิกบวก
รับอานิสงส์ดีมานด์น้ำยาง ด้านบึก
“วรเทพ วงศาสุทธิกุล” ตอกย้ำปี 2563
ยอดขายทะลุ 1.4 แสนตัน รับพอร์ต
ลูกค้าโตต่อเนื่อง แถมเงินบาทอ่อนค่า
หนุนยอดส่งออกขยายตัว

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิด
เผยแนวโน้มผลงานของ บริษัท ไทยรับ
เบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ
TRUBB ประกอบการธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบ
ต่างๆ คาดแนวโน้มผลงานครึ่งแรกปี
2563 น่าจะพลิกกลับเป็นบวกได้ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน
ราว 82.95 ล้านบาท ประกอบกับ
ทิศทางค่าส่งซื้อ (ออดเดอร์) โดยเฉพาะใน
ส่วนของน้ำยางข้นปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก
ตลอดจนธุรกิจยังสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ TRUBB
แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นคิดเป็น
ตัวเลขไม่ต่ำกว่า 50% ส่วนที่เหลือนั้น
มาจากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ โดย
หากจำแนกสัดส่วนรายได้ของ TRUBB
นั้นล่าสุดมีเป็นการผลิตและจัดจำหน่าย
ให้กับลูกค้าในประเทศ 80% ส่งออกไป
ยังต่างประเทศ 20%

TRUBB เล็งผลงานพลิกบวก รับดีมานด์-ราคาน้ำยางหนุน



วรเทพ วงศาสุทธิกุล

● ยอดขายตามเป้า

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธาน
กรรมการ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลงาน
ไตรมาส 1/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ
74.30 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 82.17 ล้าน
บาท แม้บริษัทจะมีรายได้จากการขาย
และบริการ 1,639.25 ล้านบาท เปรียบ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว

รายได้จากการขายและบริการ 1,885.39
ล้านบาท ลดลง 246.14 ล้านบาท คิด
เป็น -13% แต่จากการที่บริษัทสามารถ
ควบคุมต้นทุนขายที่ดีขึ้น และค่าเงิน
บาทอ่อนค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต้น
เดือนมกราคม จาก 30 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ขึ้นเป็น 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งอ่อนค่าลง
ประมาณ 10% จึงทำให้บริษัทสามารถ
ควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีในปี 2563 บริษัทยัง
คงเป้ายอดขายเติบโตต่อเนื่องจากปี
2562 ที่ประมาณ 1.4 แสนตัน ผล
มาจากฐานลูกค้าของบริษัทขยายตัว
ประกอบกับสินค้าประเภทน้ำยางข้น
ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมาก เกิดปัญหา
โรคระบาด COVID-19 จึงทำให้ออดเดอร์
ขยายตัว

● บาทอ่อนหนุน

ส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
อย่างต่อเนื่องจนล่าสุด 32.20 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ (อิงข้อมูลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ณ 18 พ.ค. 2563)
บริษัทมองถือเป็นอีกปัจจัยบวกต่อ
การดำเนินงานของธุรกิจ เพราะช่วย
สนับสนุนให้รายได้จากการส่งสินค้าไป
ยังต่างประเทศขยายตัว

ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับแนวทาง
การบริหารจัดการภายในองค์กรส่วนต่างๆ
ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อรองรับการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยในส่วน
ของโรงงานผลิตยางแผ่นนั้นได้มีการพัก
การจ้างพนักงานชาวต่างประเทศชั่วคราว
เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ หวัง
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานเพิ่ม
เติม ขณะเดียวกันยังมีการให้พนักงาน
ในส่วนออฟฟิศสลับผลัดเปลี่ยนกันเข้า
ทำงานในออฟฟิศ เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ดีการแพร่ระบาดของ
COVID-19 นั้นถือเป็นแรงผลักดัน
สำคัญที่ทำให้ออดเดอร์น้ำยางข้นของ
TRUBB ขยับสูงขึ้นค่อนข้างมาก
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการ
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ เช่น
สายรัดหูในส่วนของหน้ากากอนามัย,
ถุงมือยาง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งใน
และต่างประเทศ จึงทำให้ความต้องการ
ในส่วนดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน 🌞



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 20 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22765

หน้า: 9(ขวา)

Col.Inch: 19.68 Ad Value: 21,648

PRValue (x3): 64,944

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ฤงยางอนามัยทั่วโลกขาดแคลนผู้ผลิตไทยสบช่องออเดอร์ล้น!

ฤงยางอนามัยทั่วโลกขาดแคลน ผู้ผลิตไทยสบช่องออเดอร์ล้น!

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองชิงต่าว ประเทศจีน ว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การผลิตและส่งออกฤงยางอนามัยได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนเกิดภาวะขาดแคลนทั่วโลกถึง 100 ล้านชิ้น เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกภายใต้แบรนด์ “คูร์กซ์” ในมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลมาเลเซีย ที่สั่งให้หยุดงานทั้งประเทศ ส่งผลให้การผลิตและการส่งออกหยุดชะงัก

“ทำให้ผู้ผลิตของไทย คือ บริษัทไทย นิปปอน ฉวยจังหวะนี้วางแผนการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,900 ล้านชิ้นในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นถึง 27% ซึ่งคำสั่งซื้อมากถึง 90% ของบริษัทมาจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีนรวมกันถือเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกไทยที่จะขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ในช่วงโควิด-19 ระบาดความต้องการใช้ฤงยางอนามัยในจีนเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลัก ซึ่งมากกว่าความต้องการใช้กระดาษชำระที่ความต้องการแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ยังไม่เกิดโรคระบาดขณะเดียวกัน ยังคาดการณ์ว่าในปี 64 มูลค่าตลาดฤงยางอนามัยจะอยู่ที่ 9,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.07% จากปี 63

ส่วนปี 62 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์ฤงยางอนามัยจากไทย 50.7 ล้านเหรียญฯ และนำเข้าอย่างธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตฤงยางอนามัยกว่า 443 ล้านเหรียญฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 76.50% ของการนำเข้าจากทั่วโลก ที่มีมูลค่า 580 ล้านเหรียญฯ ขณะที่ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 จีนนำเข้าอย่างธรรมชาติจากทั่วโลก 63 ล้านเหรียญฯ ในจำนวนนี้เป็น การนำเข้าจากไทย 55 ล้านเหรียญฯ.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5255

หน้า: 18(ซ้าย)

Col.Inch: 86.76 Ad Value: 117,126

PRValue (x3): 351,378

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'แสงพศิน เมล่อนฟาร์ม' รุกตลาด เสริมพืชเศรษฐกิจรายได้หลักแสนต่อปี



‘แสงพศิน เมล่อนฟาร์ม’ รุกตลาด เสริมพืชเศรษฐกิจรายได้หลักแสนต่อปี

จังหวัดหนองคายเป็นอีก
หนึ่งพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่น
ทางด้านสินค้าเกษตร ภาค
เกษตรกรรมถือเป็นตัวนำเศรษฐกิจ
แต่ก็มีผลผลิตไม่น้อยที่ราคาตกต่ำ
ลงจนเกษตรกรต้องขาดทุน เช่น
ข้าว ยางพารา สับปะรด “แสงพศิน
เมล่อนฟาร์ม” จาก ต.หนองปลาปาก
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จึงปรับตัว
จากการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่ราคา
ตกต่ำหันมาปลูกเมล่อนเพิ่ม จนสร้าง
รายได้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปีแล้ว

“นาวิน ลิ้มมณีประเสริฐ”
เจ้าของแสงพศิน เมล่อนฟาร์ม บอกว่า
แสงพศิน เมล่อนฟาร์ม เป็นฟาร์ม
ปลูกเมล่อนใหญ่อันดับต้นของ





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 42 ฉบับที่: 5255 หน้า: 18 (ซ้าย)

Col.Inch: 86.76 Ad Value: 117,126 PRValue (x3): 351,378

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'แสงพดิน เมล่อนฟาร์ม' รุกตลาด เสริมพืชเศรษฐกิจรายได้หลักแสนต่อปี

จังหวัดหนองคาย แต่มีพื้นที่ปลูกในโรงเรือนประมาณ 200 ตร.ว. 200-240 ต้นเท่านั้น เพราะยังไม่มีเกษตรกรรายอื่นในจังหวัดหันมาจับตลาดเมล่อนอย่างจริงจัง บางรายเริ่มปลูกก็ล้มเลิกไปหรือปลูกแล้วก็ไม่ขยายพื้นที่เพิ่ม

“เดิมนั้นผมปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยู่แล้วทั้งสับปะรดและยางพาราซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลัก แต่ปรากฏว่าราคาตกต่ำทำให้ขาดทุน จึงได้หันมาปลูกเมล่อนเพิ่มเติมเหมือนงานอดิเรกเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้นที่เลือกเมล่อนเพราะเป็นพืชอายุสั้นสามารถสร้างรายได้ให้เร็ว เพียงแต่ต้องมีการปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ง่ายในการดูแลเรื่องโรคและแมลง”

“นาวิน” เล่าว่า ก่อนจะตัดสินใจปลูกเมล่อนนั้นได้หาข้อมูลความรู้ในอินเทอร์เน็ตก่อน ดูจากเกษตรกรหลายคนที่ปลูกเมล่อนผ่านช่องทาง YouTube ศึกษาจากแหล่งที่ขายเมล็ดพันธุ์ เก็บรายละเอียดตั้งแต่เพาะต้นกล้า การให้น้ำให้ปุ๋ย และบำรุงรักษาต้นจนสามารถเก็บผลผลิตได้ ส่วนสายพันธุ์ที่ปลูกก็ดูความเหมาะสม เช่น พันธุ์สีทอง ไช้ทองคำ หรือจันทร์ฉาย เมื่อปลูกแล้วมีระยะในการเลี้ยงต้นก่อนจะผสมเกสรดอกอยู่ที่ 28-30 วัน หลังจากมีการผสมเกสรดอกนับไปอีก 35 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิต

ขายได้ ส่วนสายพันธุ์ตาข่ายแบบญี่ปุ่นจะมีระยะเวลาเก็บผลผลิตได้หลังจากผสมเกสรดอกอยู่ที่ 45-50 วัน ทุกสายพันธุ์สามารถปลูกในแปลงเดียวกันได้ ไม่มีการกลายพันธุ์ เนื่องจากใช้วิธีผสมดอก ไม่ใช่แมลงผสมดอกตามธรรมชาติ

แต่ละสายพันธุ์จะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรสชาติ กลิ่น และลายของตาข่าย เช่น พันธุ์สีทอง ไช้ทองคำ หรือจันทร์ฉาย ที่มีผิวเรียบมีรสชาติหวานกรอบ เวลาเคี้ยวในปากจะเหมือนเคี้ยวสาเล่ เป็นรสชาติที่ผู้บริโภคในจังหวัดหนองคายชื่นชอบ ส่วนสายพันธุ์ตาข่ายจะหวานน้อยกว่าสายพันธุ์สีทอง ให้กลิ่นที่หอมแบบดั้งเดิมของเมล่อนญี่ปุ่น **ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ผลผลิตที่ได้มาตรฐานจะมีน้ำหนัก 1.5 กก./ลูกขึ้นไป สำหรับราคาผลผลิต สายพันธุ์สีทองเริ่มต้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท สายพันธุ์ตาข่ายราคากิโลกรัมละ 100 บาท**

“เราตั้งใจจะปลูกเมล่อนคุณภาพเพื่อขายให้กับคนไทยในราคาซึ่งผู้บริโภคในพื้นที่สามารถซื้อทานได้ ที่สำคัญสามารถเป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจศึกษาปลูกได้ สำหรับแสงพดิน เมล่อนฟาร์มมีรายได้จากการขายผลเมล่อนสดเฉลี่ย 39,000 บาท/3 เดือน ส่วนที่ตกเกรด

ไม่ได้มาตรฐานก็นำมาทำเป็นพานาคอตต้า (Pana Cotta) ถ้วยละ 30 บาทขายได้เฉลี่ยประมาณ 9,000 บาท/เดือน ซึ่งนอกจากขายที่หน้าฟาร์มแล้วจะส่งให้กับลูกค้าประจำในต่างจังหวัดทั่วประเทศผ่านบริษัทขนส่ง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกับโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีตลาดผู้ผลิตพบผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น”

อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชเสริมพืชหลักอย่างเมล่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างรายได้นับแสนบาทให้กับเจ้าของแสงพดิน เมล่อนฟาร์ม หากประเมินการขายผลสดโดยประมาณแล้วจะมีรายได้กว่า 117,000 บาท/ปี และนำมาทำเป็นพานาคอตต้าอีก 108,000 บาท/ปี นอกจากนี้ ยังมีแบตเตอรี่นัตคล้ายกับฟักทอง ที่ชาวบ้านในจังหวัดหนองคายนิยมในการบริโภค สามารถขายผลผลิตที่หน้าฟาร์มได้เลย บางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเกรดจะนำไปแปรรูปเป็นน้ำบัตเตอรี่ปั่นขายผ่านทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ขายผ่านโซเชียลจนขยายตลาดได้ไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 21 - อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5255

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 40.78 Ad Value: 40,780

PRValue (x3): 122,340

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตลาดไม้ยางจีนเริ่มฟื้นแรง.โอดแบงก์ไม่ปล่อยกู้เก็บสต็อก

ตลาดไม้ยางจีนเริ่มฟื้นแรง.โอดแบงก์ไม่ปล่อยกู้เก็บสต็อก

ตลาดไม้ยางพาราในจีนเริ่มฟื้น ผู้ประกอบการร้องแบงก์เข้ม โอดรัฐหาซอฟต์แวร์ซื้อไม้ยางเก็บสต็อก

นายนิกร ลิขิตห้วงพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในจีนได้เริ่มเดินเครื่องทำงานแล้วประมาณ 70% ทำให้ตลาดไม้ยางพาราจีนเริ่มเคลื่อนไหว แต่ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการสต็อกไม้ยางพาราซึ่งต้องใช้เงินหลายพันล้านบาท เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ที่ลินเชื่อในวงเงินจำกัดตรงกันข้ามกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้สถาบันการเงินมีการยืดหยุ่นผ่อนปรนสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งนี้รัฐบาลเองควรมีนโยบายหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในขณะนี้เป็นอย่างเร่งด่วน

เมื่อไม้ยางพาราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถส่งออกได้ตามปกติจึงต้องเก็บสต็อกไว้ และต้องเก็บสต็อกไม้ยางพาราที่ซื้อมาจากชาวสวนยางพาราจึงเป็นภาระต่อเงินทุนหมุนเวียนที่จะเข้ามาสนับสนุน จึงส่งผลกระทบต่อตลาดไม้ยางพาราภายในประเทศที่ผู้ประกอบการจะต้องรับซื้อไม้ยางพาราจากเจ้าของสวนยางพารา ตามนโยบายของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มีเป้าหมายโค่นยางพาราประมาณ 400,000 ไร่/ปี มูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท/ปี โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ 40,000 บาท/ไร่ แต่ปัจจุบัน

สามารถรับซื้อไม้ยางพารา และโค่นได้ประมาณ 200,000 ไร่ เป็นมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท/ปี และที่ไม่สามารถโค่นได้เพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่จะรับซื้ออีกประมาณ 200,000 ไร่ มูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท

“เมื่อไม่มีเงินทุนหมุนเวียนก็จะส่งผลกระทบต่อเป็นห่วงโซ่ตั้งแต่เจ้าของสวนยางพารา คนงาน ครอบครัว และเศรษฐกิจโดยรวม”

นายนิกรกล่าวต่อไปว่า ภาพรวมไม้ยางพาราขณะนี้ราคาประมาณ 40,000 บาท/ไร่ เป็นไม้เกรด หรือประมาณ 1.40 บาท/กก. โดยปัจจุบันภาพการตลาดเหลือมูลค่าอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาท/ปี ลดลงจากเดิมจาก 60,000-70,000 บาท/ไร่ และไม้พื้นประมาณ 00.80 บาท/กก. เดิมจากราคา 1 บาท/กก. โดยไม้ยางพารามูลค่าเดิมประมาณ 40,000 ล้านบาท เมื่อปี 2559-2560 หลังจากนั้นราคาก็ทยอยลดลง เพราะธุรกิจไม้ยางพาราเจอกดดัน 3 วิกฤตขนาดใหญ่ ตั้งแต่เรื่องสภาวะแวดล้อมในประเทศจีน มีการปิดปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ถัดมาเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ตามมาด้วยวิกฤตไวรัสโควิด-19

อีกประเด็นอุตสาหกรรมไม้ยางพารามีนักลงทุนจีนเข้าร่วมทุนกินหัวกินหาง จนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย ไม่ต่างกับธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราส่งออกระดับโลกของไทย โดยจีนเข้ามาร่วมทุนหลายบริษัทด้วยกัน

จึงอยากให้รัฐบาลมองตรงนี้ด้วยอย่างจริงจัง ไม้ยางพารายังมีทิศทางที่ดี เพราะราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับไม้ทั้งโลก โดยภาพรวมธุรกิจไม้ยางพาราและไม้ยางพาราที่นำไปแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ปาร์ติเกิลบอร์ด ฯลฯ จะมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ ธุรกิจไม้ยางพาราภายในประเทศยังมีปัญหาเรื่องการปิดด่าน แม้การส่งออกจะยังขนส่งได้ตามปกติ แต่มีปัญหาล่าช้าที่ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา รอยต่อรัฐเกาะหลี ประเทศมาเลเซีย ยังต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง รวมแล้วใช้เวลาประมาณ 1 วัน ส่วนที่ด่านศุลกากรป่าดงเบขาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา รอยต่อรัฐปะลิส มาเลเซีย ส่งออกได้เฉพาะยางพารา ส่วนไม้ยางพารายังไม่สามารถส่งออกได้ ส่วนที่ด่านศุลกากรท่าเรือน้ำลึก อ.เมือง จ.สงขลา ยังส่งออกได้แต่ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกมีปัญหาตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:06

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เคลียร์ชัด 'เยียวยาเกษตรกร' สำหรับ 'ชาวสวนยางพารา' ผ่าน 18 ประเด็นคำถาม

bangkokbiznews.com

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวพระราชสำนัก

การเมือง

ธุรกิจ

เศรษฐกิจ

การเงิน

ต่างประเทศ

หน้าแรก / TaWaTa

เคลียร์ชัด 'เยียวยาเกษตรกร' สำหรับ 'ชาวสวนยางพารา' ผ่าน 18 ประเด็นคำถาม



18 พฤษภาคม 2563

82,741

เคลียร์ข้อข้องใจ "ชาวสวนยางพารา" ในประเด็นปัญหามาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" ผ่าน 18 คำถามรายละเอียดปลีกย่อยน่ารู้



เคลียร์ข้อข้องใจและประเด็นปัญหาของ “เกษตรกรชาวสวนยางพารา” มาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมาตรการนี้จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่มีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทั้งหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน รวมถึงเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มีการเปิดให้ขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของกระทรวงการคลัง เช่น มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เป็นต้น

ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิ์ จะได้เงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 แต่ก็ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมายถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่ยังคงติดปัญหาต่างๆ ในมาตรการเยียวยาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้

ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นปัญหาของ “เกษตรกรชาวสวนยางพารา” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามทั้งหมด 18 ข้อ ดังนี้

1.เยียวยาเกษตรกรของเราไม่ทิ้งกัน กับเยียวยาชาวสวนยาง อันเดียวกันไหม?

ตอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีเพียงมาตรการเดียว คือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร (ไม่มีโครงการเยียวยาสวนยาง)

2.มีสมุดทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อีกหรือไม่?

ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีก

3.“คนกรีดยาง” จะได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรหรือไม่?

ตอบ กยท.จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

4.ถ้าคนที่ได้สิทธิ์เกษตรกรชาวนา แล้วมีสวนยางด้วย จะได้ทั้งสองเลยไหม?

ตอบ ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น



5. ถ้าเป็นเจ้าของสวนยาง และเป็นข้าราชการพลเรือน มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ไหม?

ตอบ ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเยียวยาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร และต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญและเป็นผู้ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ

6. ขึ้นทะเบียนไว้ที่ กยท. ปีที่แล้ว ต้องทำอะไรอีกไหม?

ตอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร กรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนแปลง ที่ตั้งแปลง เปลี่ยนแปลงข้อมูลคนกริด ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไร

7. ขึ้นทะเบียนไว้ที่ กยท. แล้ว ต้องไปลงทะเบียนแจ้งสิทธิรับเยียวยาอีกไหม?

ตอบ ถ้ามีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิกับทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

8. ได้รับเงินประกันรายได้ ระยะที่ 1 กับ กยท. แล้ว แต่ปรับสมุดเล่มเขียวล่าสุดปี 2561 จะได้รับสิทธิเงินเยียวยาไหม?

ตอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กยท. จะส่งรายชื่อให้กับทาง สศก. เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

9. สามีมีสมุดเล่มเขียว ภรรยาขึ้นทะเบียนกับ กยท. และอยู่คนละทะเบียนบ้าน จะได้เงินทั้งสองคนไหม?

ตอบ ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ 1 ทะเบียนบ้าน 1 สิทธิ ต้องเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร รวมถึงจะต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ

10. เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และสถานะเป็นปี 2562 และ 2563 ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. หรือไม่?

ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่มีสถานะขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นปี 2562 และ 2563 จะได้รับการเยียวยา เป็นกลุ่มที่ 1 และต้องเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ



ในส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. เกษตรกรจะมีฐานข้อมูลไว้กับ กยท.เพื่อขอรับการจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่ กยท.มีให้

11.ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.อีกหรือไม่ หรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ข้อมูลทั้งสองหน่วยงานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันหรือไม่? ซึ่งจะทำให้สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานไหนก็ได้

ตอบ ฐานข้อมูลเกษตรกรทั้งสองหน่วยงานไม่เชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องไปขอขึ้นทะเบียนทั้งกรมการยางแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐและสวัสดิการต่างๆ ที่ทั้งสองหน่วยงานจัดให้

12.อยากทราบว่า กยท. จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กลุ่มประเภทไหนบ้าง? 1.เกษตรกรผู้ปลูกยาง (บัตรสีเขียว) 2.เกษตรกรผู้ปลูกยาง (บัตรสีชมพู) 3.คนกรีดยางที่ได้รับจ้างกรีดยางให้เกษตรกรผู้ปลูกยางทั้งบัตรสีเขียวและสีชมพู

ตอบ กยท.จะดำเนินการรวบรวมและส่งข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจสอบทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ ก็จะได้รับเยียวยาโครงการดังกล่าว

13.เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง (คปร) แล้ว จะได้รับการเยียวยาจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนี้หรือไม่?

ตอบ จะได้รับการเยียวยา เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วว่าเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ

14. เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ที่สถานะสวนไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลกับ กยท.อีกหรือไม่? เพื่อขอเข้าร่วมโครงการนี้

ตอบ ถ้าข้อมูลสวนยางไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลกับ กยท. และ กยท.จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตรวจสอบสิทธิ เพื่อรับการเยียวยาต่อไป

15.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคนกรีดยาง ต้องไปปรับปรุงข้อมูลกับ กยท.หรือไม่?

ตอบ ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ที่ กยท.จัดให้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:06

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เคลียร์ชัด 'เยียวยาเกษตรกร' สำหรับ 'ชาวสวนยางพารา' ผ่าน 18 ประเด็นคำถาม

16.เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลในเบื้องต้น หรือแจ้งช่องทางในการโอนเงิน กรณีไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทร 0-2555-0555

17.เกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนกับ กยท.ได้อย่างไร?

ตอบ ทางเว็บไซต์ กยท. คือ <http://www.raot.co.th/gir/index/> และทางโทรศัพท์การยางแห่งประเทศไทย หมายเลข 0-2433-2222 ต่อ 243-245

18.เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิผู้ได้รับเยียวยา ทางช่องทางไหนได้บ้าง?

ตอบ ทางเว็บไซต์ <http://savefarmer.oae.go.th>



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:06

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เคลียร์ชัด 'เยียวยาเกษตรกร' สำหรับ 'ชาวสวนยางพารา' ผ่าน 18 ประเด็นคำถาม



เคลียร์ชัด 'เยียวยาเกษตรกร' สำหรับ 'ชาวสวนยางพารา' ผ่าน 18 ประเด็นคำถาม

เคลียร์ข้อข้องใจ "ชาวสวนยางพารา" ในประเด็นปัญหามาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" ผ่าน 18 คำถามรายละเอียดปลีกย่อยน่ารู้

เคลียร์ข้อข้องใจและประเด็นปัญหาของ "เกษตรกรชาวสวนยางพารา" มาตรการ "เยียวยาเกษตรกร" สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากระดับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมาตรการนี้จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่มีข้อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทั้งหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน รวมถึงเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรวม แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มีการเปิดให้ขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของกระทรวงการคลัง เช่น มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เป็นต้น

ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิ์ จะได้เงินเยียวยารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 แต่ก็ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมายถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่ยังคงมีปัญหาดังกล่าว ในมาตรการเยียวยาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดไต่ถามเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้

ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นปัญหาของ "เกษตรกรชาวสวนยางพารา" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามทั้งหมด 18 ข้อ ดังนี้

1.เยียวยาเกษตรกรของเราไม่ทิ้งกัน กันเยียวยาชาวสวนยาง อันเดียวกันไหม?

ตอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีเพียงมาตรการเดียว คือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร (ไม่มีโครงการเยียวยาสวนยาง)

2.มีสมุดทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อีกหรือไม่?

ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีก

3."คนกรีดยาง" จะได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรหรือไม่?

ตอบ กยท. จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

4.ถ้าคนที่ได้สิทธิ์เกษตรกรชาวนา แล้วมีสวนยางด้วย จะได้ทั้งสองเลยไหม?

ตอบ ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

5.ถ้าเป็นเจ้าของสวนยาง และเป็นข้าราชการพลเรือน มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ไหม?

รหัสข่าว: I-I200519002600

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:06

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: เคลียร์ชัด 'เยียวยาเกษตรกร' สำหรับ 'ชาวสวนยางพารา' ผ่าน 18 ประเด็นคำถาม

ตอบ ไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเยียวยาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร และต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญและเป็นผู้ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ

6. ชื่นหะเบี่ยนไว้ที่ กยท. ปีที่แล้ว ต้องทำอะไรอีกไหม?

ตอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร กรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนแปลง ที่ตั้งแปลง เปลี่ยนแปลงข้อมูลคนกริด ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไร

7. ชื่นหะเบี่ยนไว้ที่ กยท. แล้ว ต้องไปลงทะเบียนแจ้งสิทธิรับเยียวยาอีกไหม?

ตอบ ถ้ามีบัญชีธนาคาร ช.ก.ส. ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิกับทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

8. ได้รับเงินประกันรายได้ ระยะที่ 1 กับ กยท. แล้ว แต่ปรับสมุดเล่มเขียวล่าสุดปี 2561 จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาไหม?

ตอบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กยท. จะส่งรายชื่อให้กับทาง สศก. เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

9. สามมีมีสมุดเล่มเขียว ภรรยาชื่นหะเบี่ยนกับ กยท. และอยู่คนละหะเบี่ยนบ้าน จะได้เงินทั้งสองคนไหม?

ตอบ ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ 1 ทะเบียนบ้าน 1 สิทธิ ต้องเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร รวมถึงจะต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ

10. เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราชื่นหะเบี่ยนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และสถานะเป็นปี 2562 และ 2563 ต้องชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. หรือไม่?

ตอบ สำหรับมาตรการเยียวยาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่มีสถานะชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นปี 2562 และ 2563 จะได้รับการเยียวยา เป็นกลุ่มที่ 1 และต้องเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีรายได้หลักจากการทำเกษตร ไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน ไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐ

ในส่วนการชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. เกษตรกรจะมีฐานข้อมูลไว้กับ กยท. เพื่อขอรับการจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่ กยท. มีให้

11. ผู้ที่ชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ต้องไปชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. อีกหรือไม่ หรือว่าชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ข้อมูลทั้งสองหน่วยงานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันหรือไม่? ซึ่งจะทำให้สามารถชื่นหะเบี่ยนเกษตรกรกับหน่วยงานไหนก็ได้

ตอบ ฐานข้อมูลเกษตรกรทั้งสองหน่วยงานไม่เชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องไปขอชื่นหะเบี่ยนทั้งกรมการยางแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐและสวัสดิการต่างๆ ที่ทั้งสองหน่วยงานจัดให้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:09

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?



'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

38 นาทีที่ผ่านมา เปิดอ่าน 7,739

โดย: bangkokbiznews.com



92

ถูกแชร์ทั้งหมด

แชร์เรื่องนี้ด้วย

ทวีตเรื่องนี้ด้วย

G+



ตอบประเด็นคำถาม "คนรับจ้างกรีดยาง" ได้สิทธิรับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท เช่นเดียวกับเจ้าของสวนยาง หรือผู้ปลูกยาง หรือไม่?



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:09

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

“มาตรการเยียวยาเกษตรกร” เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือรวม 15,000 บาท ซึ่งจะแยกจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดยในเดือนนี้หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ระบุว่า เกษตรกรที่จะได้สิทธิรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร” ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงกรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยางแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในมาตรการครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านราย

แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมาย อย่างในส่วนของ การยางแห่งประเทศไทย เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีเขียว และเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีชมพู มีสิทธิในมาตรการเยียวยาอยู่แล้ว หากมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดปี 2562 และ 2563 รวมถึงไม่เข้าชื่อกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ประเด็นคำถามอยู่ที่ “คนรับจ้างกรีดยาง ให้กับเจ้าของสวนยาง จะได้รับเยียวยาเกษตรกรหรือไม่?”

ประเด็นนี้ นายชจรจิตต์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำสวน และคนกรีดยาง

นั่นหมายความว่า “คนรับจ้างกรีดยาง” มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ กยท. จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในการตรวจสอบสิทธิ จะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และมีรายได้หลักจากการทำเกษตร แต่ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน รวมถึงไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท

โดยเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงคนรับจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยาง สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ <https://www.rubber.co.th/gir/index/> และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมเลือกประเภทบุคคลธรรมดา และเลือกโครงการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหา ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถามการยางแห่งประเทศไทย เบอร์โทร 0-2433-2222 ต่อ 241, 243 หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

ซึ่งโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

- ไทยฮิตใช้ 'ไลน์ใหม่ไลน์' ดิดอันดับ1ของโลก
- ราคาทองฟิวเจอร์ร่วง 1.3%
- 'ดาวโจนส์' ปิดบวกกว่า 900 จุด ขานรับทดลองวัคซีนโควิดเห็นผล

Ads Links by Easy Branches

<https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22>

Play online games for free at games.easybranches.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:08

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

bangkokbiznews.com

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวพระราชสำนัก | การเมือง | ธุรกิจ | เศรษฐกิจ | การเงิน | ต่างประเทศ

หน้าแรก / ไทยวันนี้

'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?



19 พฤษภาคม 2563

3,147

ตอบประเด็นคำถาม "คนรับจ้างกรีดยาง" ได้สิทธิรับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท เช่นเดียวกับเจ้าของสวนยาง หรือผู้ปลูกยาง หรือไม่?



“มาตรการเยียวยาเกษตรกร” เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือรวม 15,000 บาท ซึ่งจะแยกจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดยในเดือนนี้หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ระบุว่า เกษตรกรที่จะได้สิทธิรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร” ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงกรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยางแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในมาตรการครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านราย

แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมาย อย่างในส่วนของการยางแห่งประเทศไทย เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีเขียว และเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีชมพู มีสิทธิในมาตรการเยียวยาอยู่แล้ว หากมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดปี 2562 และ 2563 รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ประเด็นคำถามอยู่ที่ **“คนรับจ้างกรีดยาง ให้กับเจ้าของสวนยาง จะได้รับเยียวยาเกษตรกรหรือไม่?”**

ประเด็นนี้ นายชจรักษ์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำสวน และคนกรีดยาง

นั่นหมายความว่า **“คนรับจ้างกรีดยาง” มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร** โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ กยท. จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในการตรวจสอบสิทธิ จะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และมีรายได้หลักจากการทำเกษตร แต่ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน รวมถึงไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bangkokbiznews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:08

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

โดยเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงคนรับจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยาง สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ <https://www.rubber.co.th/gir/index/> และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมเลือกประเภทบุคคลธรรมดา และเลือกโครงการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหา ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถามการยางแห่งประเทศไทย เบอร์โทร 0-2433-2222 ต่อ 241, 243 หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

ชโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไข้ปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไข้ภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เส “คนกรีดยาง” ได้แล้วเงิน “เยียวยาเกษตรกร”



หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / เส “คนกรีดยาง” ได้แล้วเงิน “เยียวยาเกษตรกร”



เส “คนกรีดยาง” ได้แล้วเงิน “เยียวยาเกษตรกร”

18 May 2020 20:55 น.

อ่าน 6,470 ครั้ง



เสล้น “คนกรีดยาง” โผล่โชว์รายแรกรับเงิน เยียวยาเกษตรกร หลังบอร์ด กยท. ลั่นประกาศล่าตัว 2-3 วันก่อนหน้านี้ หวั่นชาวสวน/คนกรีดยาง ขาดเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบที่1

โครงการเยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยาง เป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรชาวสวนยาง ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเสร็จแล้ว 1,823,588 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จำนวน 1,750,580 ราย

ทั้งนี้ในรอบแรก ธ.ก.ส.ตัดบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 จะจ่ายในระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2563 ส่วนรอบ2 ที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมหลังวันที่ 30 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563 อีกจำนวน 73,008 ราย จะจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เฮ “คนกรีดยาง” ได้แล้วเงิน “เยียวยาเกษตรกร”



ล่าสุดนายชูชาติ ชูชาติ อธิบดี อรรถกิจจาง คนกรีดยาง อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา ได้โพสต์เฟสบุ๊คส์ชาวสวนยางชาย
ขอบ อี้อา “คนกรีดยาง” ได้รับเงินแล้ว มีคนเข้ามาแสดงความยินดีสั่นหลาม บางคนก็ยังผิดหวังรอรอบต่อ
ไป โดย ธ.ก.ส.แจ้งว่าให้รอดตรวจสอบวันที่ 21 พ.ค.2563 พร้อมกับข้อความด้านล่างชี้แจงว่า เกษตรกรกลุ่มแรก
งวดที่ 1 (3.3 ล้านราย) จะได้รับเงินภายในวันที่ 20 พ.ค.2563 ส่วนเกษตรกรกลุ่มแรกงวดที่ 2 (3.4 ล้านราย)
จะได้รับเงินภายในวันที่ 28 พ.ค.2563



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เฮ “คนกรีดยาง” ได้แล้วเงิน “เยียวยาเกษตรกร”



อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ นายสุนทร รัชชรงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ยังโพสต์ในวันแรก (15 พ.ค.63) ใครได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จาก ธ.ก.ส.บ้าง ทั้งในส่วน “คนกรีดยาง” และ “เจ้าของสวนยาง” บัตรสีเขียว/สีชมพู หากใครได้แล้วให้แจ้งด้วย

ล่าสุดก็เพิ่งจะมีคนโพสต์ว่า “คนกรีดยาง” ได้รับเงินแล้ว แอด ก็ขอร่วมแสดงความยินดีมาด้วยในโอกาสนี้ ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถ **ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์** รับเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงิน สีเหลือง หรือ ตรวจสอบสถานะการขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

LINE TODAY

Top

โควิด 19

ตุลวง

ทั่วไป

บันเทิง

ไลฟ์สไตล์

กีฬา

More ▾

'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 5.30 น.

♥ 2

💬 0





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิรับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

“มาตรการเยียวยาเกษตรกร” เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือรวม 15,000 บาท ซึ่งจะแจกจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดยในเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรระบุว่าเกษตรกรที่จะได้สิทธิรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร” ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยางสุบแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในมาตรการครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านราย

แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมายอย่างในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีเขียวและเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีชมพูมีสิทธิในมาตรการเยียวยาอยู่แล้วหากมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดปี 2562 และ 2563 รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ประเด็นคำถามอยู่ที่ “คนรับจ้างกรีดยางให้กับเจ้าของสวนยางจะได้รับเยียวยาเกษตรกรหรือไม่?”

ประเด็นนี้ นายจรจักษณ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านบริหารรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วยเจ้าของสวนผู้เช่าผู้ทำสวนและคนกรีดยาง

นั่นหมายความว่า “คนรับจ้างกรีดยาง” มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรโดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ กยท. จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในการตรวจสอบสิทธิจะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และมีรายได้หลักจากการทำเกษตร แต่ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน รวมถึงไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: 'รับจ้างกรีดยาง' ได้สิทธิ์รับเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' 15,000 บาท หรือไม่?

โดยเกษตรกรชาวสวนยางรวมถึงคนรับจ้างกรีดยางเจ้าของสวนยางสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์<https://www.rubber.co.th/gir/index/> และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลัก พร้อมเลือกประเภทบุคคลธรรมดาและเลือกโครงการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆกระทรวงเกษตรฯได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” ขึ้นโดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถามการยางแห่งประเทศไทยเบอร์โทร0-2433-2222 ต่อ241, 243 หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่การยางแห่งประเทศไทย(จังหวัด/สาขา)

ซึ่งโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆและช่วยแก้ไขปัญหาหากมีปัญหาก่อนหน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน5 วันและหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไปซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.moac.go.th

ดูข่าวต้นฉบับ





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thai.ac

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:01

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: "รับจ้างกรีดยาง" ได้สิทธิ์รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท หรือไม่? | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY

THAI.AC

ข่าวประจำวัน

ข่าวทั้งหมด

ข่าวบันเทิง

ข่าวไลฟ์สไตล์

ข่าวธุรกิจ วิชาการ

ข่าวการศึกษา

ข่าวทั่วไป

"รับจ้างกรีดยาง" ได้สิทธิ์รับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท หรือไม่? | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY

หมวดหมู่ : ไลฟ์สไตล์ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 เข้าดู : 12 ครั้ง



มาตรการเยียวยาเกษตรกร เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือรวม 15,000 บาท ซึ่งจะแยกจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดยในเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรระบุว่าเกษตรกรที่จะได้สิทธิ์รับ เงินเยียวยาเกษตรกร ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงานได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยางแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในมาตรการครั้งนี้ครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านราย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thai.ac

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 06:01

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: " รับจ้างกรีดยาง " ได้สิทธิ์รับเงิน " เยียวยาเกษตรกร " 15,000 บาท หรือไม้ " | กรุงเทพธุรกิจ | LINE TODAY

แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมายภายในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีเขียวและเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีชมพูมีสิทธิในมาตรการเยียวยาอยู่แล้วหากมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดปี2562 และ2563 รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ประเด็นคำถามอยู่ที่ คนรับจ้างกรีดยางให้กับเจ้าของสวนยางจะได้รับเยียวยาเกษตรกรหรือไม่

ประเด็นนี้ นายชัชวาลย์ จักษุณวัฒน์ รองอธิบดีกรมการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหารวิชาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่าเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับกยท. ประกอบด้วยเจ้าของสวนผู้เช่าผู้ทำสวน และคนกรีดยาง

นั่นหมายความว่า คนรับจ้างกรีดยาง มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรโดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกยท. จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในการตรวจสอบสิทธิจะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และมีรายได้หลักจากการทำเกษตร แต่ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน รวมถึงไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน5,000 บาท

โดยเกษตรกรชาวสวนยางรวมถึงคนรับจ้างกรีดยางเจ้าของสวนยางสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์<https://www.rubber.co.th/girl/index/> และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักพร้อมเลือกประเภทบุคคลธรรมดาและเลือกโครงการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆกระทรวงเกษตรฯได้เปิดให้บริการ ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ขึ้นโดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถามการยางแห่งประเทศไทยเบอร์โทร0-2433-2222 ต่อ241, 243 หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองที่การยางแห่งประเทศไทย(จังหวัด/สาขา)

ช.โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆและช่วยแก้ไขปัญหากว่ามีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน5 วันและหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไปซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯได้ด้วยตัวเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.moac.go.th

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

komchadluek.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:55

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: [ตอบคำถาม"รับจ้างกรีดยาง"มีสิทธิได้รับเงิน"เยียวยาเกษตรกร"15,000 บาท หรือไม่?](#)

คม·ชด·ลึก

🏠 [ข่าววันนี้](#) [ข่าวด่วน](#) [การเมือง](#) [อาชญากรรม](#) [บันเทิง](#) [กีฬา](#) [ต่างประเทศ](#)

ตอบคำถาม"รับจ้างกรีดยาง"มีสิทธิได้รับเงิน"เยียวยาเกษตรกร"15,000 บาท หรือไม่?

19 พฤษภาคม 2563 - 10:12 น.





ตอบประเด็นคำถาม "คนรับจ้างกรีดยาง" ได้สิทธิรับเงิน "เยียวยาเกษตรกร" 15,000 บาท เช่นเดียวกับเจ้าของสวนยาง หรือผู้ปลูกยาง หรือไม่?

“มาตรการเยียวยาเกษตรกร” เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งจะให้เงินช่วยเหลือรวม 15,000 บาท ซึ่งจะแยกจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

โดยในเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ระบุว่า เกษตรกรที่จะได้สิทธิรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร” ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงกรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในมาตรการครั้งนี้ ครอบคลุมเกษตรกร 10 ล้านราย

แต่ทั้งนี้ยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นมากมาย อย่างในส่วนของการยางแห่งประเทศไทย เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่า เกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีเขียว และเกษตรกรผู้ปลูกยางที่ถือบัตรสีชมพู มีสิทธิในมาตรการเยียวยาอยู่แล้ว หากมีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดปี 2562 และ 2563 รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน



แต่ประเด็นคำถามอยู่ที่ "คนรับจ้างกรีดยาง ให้กับเจ้าของสวนยาง จะได้รับเยียวยาเกษตรกรหรือไม่?"

ประเด็นนี้ นายจรจักษ์ ณวลพรหมสกุล รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำสวน และคนกรีดยาง

นั่นหมายความว่า "คนรับจ้างกรีดยาง" มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ กยท.จะส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทาง กยท. ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขของทางกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในการตรวจสอบสิทธิ จะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และมีรายได้หลักจากการทำเกษตร แต่ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน รวมถึงไม่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท

โดยเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงคนรับจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยาง สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ <https://www.rubber.co.th/gir/index/> และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมเลือกประเภทบุคคลธรรมดา และเลือกโครงการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหา ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ "ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร" ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถามการยางแห่งประเทศไทย เบอร์โทร 0-2433-2222 ต่อ 241, 243 หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

komchadluek.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:55

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: [ตอบคำถาม"รับจ้างกรีดยาง"มีสิทธิได้รับเงิน"เยียวยาเกษตรกร"15,000 บาท หรือไม่?](#)

ชโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมี ปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคได้อีก จะส่งเรื่องให้ กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการ อุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

[คลิกที่นี่](#)

CR..กรุงเทพมหานครกิจ